



Tuyên Bố Tác Động Công Bằng Cho Chương Trình Tăng Cường Sửa Chữa 2022

Thư Bày Tỏ Quan Tâm Cho Chương Trình Tăng Cường Sửa Chữa
Tiêu đề: Của MSBA 2022

Ngày: 16 tháng 3 năm 2022

Có sử dụng [Công Cụ Lập Kế Hoạch Công Bằng Chung Tộc](#) không? Có Không

Nếu có, điền ngày họp REPT và liên kết đến REPT hoàn thiện tại đây: _____

Thành viên của Phòng Công Bằng, Chiến Lược và Chênh Lệch Cơ Hội đã rà soát tuyên bố này chưa? Rồi Chưa

Các Đề Mục Của Công Cụ Lập Kế Hoạch Công Bằng Chung Tộc BPS	Tóm Tắt/Cơ Sở Đề Xuất
<p>1. Đề Xuất/Trình Bày & Tác Động <i>Kết quả mong muốn của đề xuất/nỗ lực, bao gồm cả việc loại bỏ chênh lệch là gì? Ai chủ trì công việc/kế hoạch này và có phản ánh được bản sắc nhóm học sinh BPS và gia đình không (các nhóm chính bao gồm các cá nhân là người Da đen, Latinh, Châu Á, người bản địa, người nhập cư, đa ngôn ngữ và có trải nghiệm về Giáo Dục Đặc Biệt)?</i></p>	<p>Mỗi năm, Hệ Thống Trường Công Lập Boston (BPS) đệ trình đề xuất lên Cơ Quan Xây Dựng Trường Học Bang Massachusetts (MSBA) về Chương Trình Tăng Cường Sửa Chữa (ARP) của khu học chánh. Chương trình này cho phép sửa chữa các hệ thống xây dựng đã lỗi thời, chẳng hạn như mái nhà, thiết bị nước nóng và cửa sổ. Các Nhóm Tài Chính, Vận Hành và Cơ Sở Vật Chất của BPS phối hợp với Phòng Dịch Vụ Công Cộng của Thành phố Boston sẽ đề xuất các dự án ARP sau xem xét tình trạng của các tòa nhà:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thiết bị nước nóng tại các trường Burke High, Curley, Haley Pilot, và Warren Prescott;• Mái nhà tại Trường Henderson Upper và Ohrenberger; và• Mái nhà và cửa sổ tại trường English High School. <p>Các hoạt động sửa chữa này nhằm mục đích đảm bảo an toàn trong các tòa nhà cho học sinh và nhân viên, và hiện đang được ưu tiên chỉ dựa trên mức độ khẩn cấp của những sửa chữa cần thiết.</p> <p>Nhóm lập kế hoạch cho dự án này bao gồm Nathan Kuder, David Bloom và Katie Kline thuộc Ban Tài Chính; Indira Alvarez, Teresa Neff-Webster và Amy Shan thuộc Ban Vận Hành; Brian Forde thuộc Ban Cơ Sở Vật Chất BPS; và Kerrie Griffin thuộc Ban Cơ Sở Vật Chất của Thành phố Boston. Đội ngũ nói trên phần nào đại diện cho đặc điểm nhân khẩu học của học sinh.</p>
<p>2. Phù Hợp với Kế Hoạch Chiến Lược <i>Đề xuất/nỗ lực này phù hợp như thế nào với kế hoạch chiến lược của khu học chánh?</i></p>	<p>Việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với Ưu Tiên Kế Hoạch Chiến Lược 4.4: “Đạt được tiến bộ đáng kể với BuildBPS để tạo ra không gian học tập công bằng, an toàn và mang tính giáo dục...”</p>
<p>3. Phân Tích Dữ Liệu <i>Dữ liệu nào đã được phân tích? Dữ liệu có được phân chia theo chủng tộc và các nhóm chính khác không? Dữ liệu cho thấy điều gì liên quan đến sự chênh lệch?</i></p>	<p>Chúng tôi đã xem xét dữ liệu về thời gian xây dựng hệ thống và thời gian sử dụng còn lại theo hướng dẫn về Thư Bày Tỏ Quan tâm của MSBA.</p>
<p>4. Gắn Kết Các Bên Liên Quan <i>Ai là người tham gia (số lượng, các nhóm chính và vai trò), và nó mang lại lợi ích gì và như thế nào? Học sinh/gia đình chịu tác động nhiều nhất bởi đề xuất/nỗ lực này đã nói gì?</i></p>	<p>Mặc dù chúng tôi không tham vấn cụ thể với học sinh và gia đình về dự án này, những người tham gia nhiều cuộc họp cộng đồng trong những năm gần đây liên quan đến BuildBPS và các ưu tiên khác của khu học chánh đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải thiện tình trạng của các tòa nhà.</p>

<p>5. Chiến Lược Công Bằng Chung Tộc <i>Đề xuất/nỗ lực này giảm thiểu tính bất bình đẳng và tăng tính công bằng về chủng tộc và các tính công bằng khác ra sao? Những hệ lụy không mong muốn là gì? Những chiến lược bổ sung nào sẽ thúc đẩy tính công bằng hơn nữa?</i></p>	<p>Những dự án này đảm bảo rằng học sinh BPS được học tập trong môi trường chất lượng cao mà các em xứng đáng được hưởng.</p> <p>Nhóm BuildBPS sẽ tiếp tục lập kế hoạch cải tiến và thay thế các hệ thống và tòa nhà để đảm bảo an toàn, nâng cao tính công bằng và hỗ trợ học tập.</p>
<p>6 Ngân Sách & Triển Khai <i>Tác động đến ngân sách là gì? Việc triển khai sẽ đảm bảo đạt tất cả các mục tiêu, đặc biệt các mục tiêu liên quan đến công bằng, như thế nào? Bản sắc nhóm của đội ngũ triển khai là gì và liệu họ có mang lại góc nhìn công bằng không?</i></p>	<p>Các dự án này sẽ được cấp kinh phí từ quỹ đầu tư của Thành Phố Boston và MSBA hoàn trả sau đó.</p> <p>BPS hiện đang trong quá trình nộp hồ sơ cho các khoản ngân sách này. Nếu được phê duyệt, nhóm triển khai dự án sẽ được thành lập.</p>
<p>7. Trách Nhiệm Giải Trình và Trao Đổi Thông Tin <i>Tác động sẽ được đánh giá, lập thành văn bản và thông tin cho các bên liên quan như thế nào? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?</i></p>	<p>Ban Vận Hành đang bắt đầu tiến hành Đánh Giá Điều Kiện Cơ Sở Vật Chất để lập hồ sơ về tình trạng hiện tại của các tòa nhà BPS và theo dõi, ghi lại các cải tiến theo thời gian. Bản Đánh Giá này sẽ được đăng tải trên trang web của khu học chánh để người dân có thể truy cập thông tin. Lãnh đạo Ban Vận Hành sẽ chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật thông tin liên tục.</p>